

Flow Chart กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากหลายมิติ
(Strategic Workshop With Systemic Approach)
และโครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติ
เพื่อทบทวนแผนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อบรมบุคลากรเครือข่ายแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓๐ คน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์(Systemic Approach) เพื่อเป็น Facilitator

อบรมบุคลากร ๓๐ คนร่วมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
โดยใช้กระบวนการคิดหลากหลายมิติผ่านกระดานสนทนาและร่วมหาข้อมูลที่มีความหลากหลาย

บุคลากร ๓๐ คนร่วมสรุปประเด็นสำคัญเพื่อนำเข้าที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕๐ คน
โดยเปิดเวทีการพูดคุยร่วมกันเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดที่แตกต่าง
และหลากหลายต่อประเด็นที่เป็นเรื่องราวผ่านกระดานสนทนา

คณะทำงานเครือข่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และคณะทำงานกองแผนงานและวิชาการ ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อสรุปประเด็น
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น
โดยนำข้อมูลประเด็นหลัก ประเด็นรองมาทำเป็น(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กองแผนงานและวิชาการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ให้แก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อจัดทำตัวชี้วัดในระดับต่างๆ

กองแผนงานและวิชาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การแพทย์
(พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๓) ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓๐
ท่าน เพื่อจัดทำตัวชี้วัด คำจำกัดความ และคำเป้าหมายระดับต่างๆ
ของแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กองแผนงานและวิชาการดำเนินการวิเคราะห์(ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งจัดทำรอบแผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตลอดจนการนำเสนอ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขออนุมัติจัดพิมพ์และเผยแพร่ "แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)"

สื่อสาร"แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)"
ตามช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม